

## การประสูติของพระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด

นี่คือเดือนที่พระองค์ผู้ทรงมีพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดได้ทรงประสูติขึ้น ซึ่งการปรากฏขึ้นของพระองค์ได้ทำให้แก๊งชาของมนุษยชาติสั่นไหว และซูลีแห่งรอยพระบาทของพระองค์ได้ทำให้ปวงเทพเทวัญเบื้องบนและบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนครแห่งนามทั้งหลายได้ออกเสาะแสวงหาพระพร หลังจากนั้นพวกเขาได้ทำการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของและเปล่งเสียงร้องด้วยความสุขสรรหาและความปีติยินดีอย่างยิ่ง ขอพระผู้เป็นเจ้าของทรงเป็นพยาน นี่คือนครที่โดยผ่านเดือนนี้ เดือนอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับการส่องสว่าง เดือนนี้เป็นเดือนที่พระองค์ผู้ทรงเป็นความลับที่ซ่อนเร้นอยู่และผู้ทรงเป็นสมบัติที่ได้รับการอารักขาไว้ได้ถูกทำให้ปรากฏขึ้นและได้เปล่งเสียงร้องเรียกตั้งขึ้นท่ามกลางมนุษยชาติทั้งปวง อาณาจักรทั้งหมดเป็นของพระผู้ทรงเป็นเด็กทารกเกิดใหม่ผู้นี้ ซึ่งโดยผ่านพระองค์ โบหน้าของสรรพสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหลายได้รับการสวมใส่ด้วยรอยยิ้ม และต้นไม้ทั้งหลายก็โบกสะบัด และมหาสมุทรทั้งหลายได้สาดซัดคลื่น และบรรดาภูเขาก็กินขึ้น และสรรพสิ่งเปล่งเสียงตั้งขึ้น และก้อนหินร่ำร้องออกมา และสรรพสิ่งทั้งหลายอุทานขึ้นว่า “ดูกร บรรดาหมู่สรรพสิ่งแห่งการสร้างสรรค์ทั้งหลาย เจ้าจงรีบรุดไปยังอรุโณทัยสถานแห่งพระพักตร์ของพระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงความปราณี พระผู้ทรงเห็นใจ!”

นี่คือเดือนที่สรรพสิ่งเองได้รับการตกแต่งด้วยความรุ่งโรจน์แห่งโฉมพระพักตร์ของพระผู้เป็นนายของสรรพสิ่งนั้น พระผู้ทรงความปราณี และนกในดิงเกลสรรพสิ่งได้ขับขานท่วงทำนอง อยู่บนพฤษชาสรรพสิ่ง และหัวใจของผู้เป็นที่โปรดปรานทั้งหลายก็เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่ง แต่อนิจจาประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่เอาใจใส่ ขอพระพรจงมีแด่ผู้ที่ได้ยอมรับพระองค์ และเข้าใจในสิ่งที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าของ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงได้รับการสรรเสริญทั้งปวง ความโศกเศร้าตกอยู่กับผู้ที่ได้หันหน้าไปจากพระองค์ผู้ทรงเป็นเป้าส่ายตาของหมู่เทพเทวัญเบื้องบน พระผู้ทรงสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่มีความเชื่ออย่างผิดๆ ซึ่งเอาแต่ใจทุกคน

เมื่อเจ้าได้รับธรรมจารึกฉบับนี้แล้ว จงท่องสวดด้วยท่วงทำนองอันไพเราะอย่างที่สุดและกล่าวว่า: ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงความปราณีอย่างที่สุดของข้าพเจ้า ที่พระองค์ทรงจดจำข้าพเจ้าในธรรมจารึกนี้ ซึ่งโดยธรรมจารึกนี้ สุกนธรสอันหอมหวานแห่งอารมณ์ของความรู้ของพระองค์ได้แพร่กระจายออกไป และมหาสมุทรแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ได้สาดซัดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าพระองค์ทรงมีอำนาจที่จะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าของอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ